

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN - HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2024- 2025



Ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày hội của giáo viên và học sinh trên khắp mọi miền đất nước. Các nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị trong năm thứ 5 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới ở các lớp 5,9,12.

Tại lễ khai giảng, các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm trong thời gian khoảng 30- 45 phút. Một số nội dung phổ biến của lễ khai giảng gồm đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước; phát biểu chào mừng của hiệu trưởng và đánh trống khai trường. Các trường cũng có thể cho biểu diễn một số tiết mục văn nghệ xen kẽ, phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

Hòa chung không khí tươi vui đón chào năm học mới trên mọi miền Tổ quốc, sáng ngày 5 – 9-2024, học sinh trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024 -2025. Tiếng trống khai trường thúc giục các thầy

giáo, cô giáo và học sinh bước vào một năm học mới với niềm phấn khởi, kỳ vọng thành công mới.

Năm nay, ngôi trường Trường Tiểu học Giang Biên được thay một sắc áo mới. Trường học khang trang sau khi được xây dựng khu nhà thể chất mới và sửa chữa nâng cấp các phòng học. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho năm học mới, thầy và trò cũng chuẩn bị rất chu đáo lễ khai giảng năm học mới nhằm tạo không khí hân hoan cho các thầy, cô giáo và học sinh. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng sẽ nêu bật được ý nghĩa của ngày khai trường, tạo nguồn hứng khởi, năng lượng và để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi học sinh. Năm học 2024 -2025, thầy và trò nhà trường quyết tâm hoàn thành mục tiêu dạy và học.

Một số hình ảnh trong Lễ Khai giảng năm học mới của thầy và trò













Tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò các trường học. Niềm vui, niềm phấn khởi đón chào năm học mới như tiếp thêm sức mạnh để không chỉ các thầy, cô giáo, các em học sinh mà mọi nhà, mọi người và toàn xã hội càng thêm quyết tâm phấn đấu cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hồng Hạnh